

Số: /TB-UBND

Minh Đức, ngày 19 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Hiện nay, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Chuyển đổi số với 03 thành tố, trụ cột chính đó là: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số do đó để thực hiện thắng lợi, có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, mỗi cán bộ, công chức, mỗi tổ chức, doanh nghiệp và người dân cần chung tay thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí, những nhiệm vụ cơ bản, cụ thể góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số.

Một trong những nhiệm vụ trong thực hiện chuyển đổi số đó là xây dựng kinh tế số mà trong đó việc thanh toán không dùng tiền mặt là tiêu chí quan trọng, thông qua việc thanh toán không dùng tiền mặt an toàn và tránh được các rủi ro như mất cắp, tiền rách, tiền giả; chuyển tiền nhanh chóng, chính xác số tiền cần thanh toán. Không cần kiểm đếm, dễ dàng quản lý chi tiêu cá nhân. Thanh toán hàng hóa, dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, với các chính sách khuyến khích người dân sử dụng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt, người dùng còn có thể nhận được nhiều ưu đãi như mua hàng trả góp không phân trăm, vay chi tiêu chậm trả lãi, được hưởng khuyến mại, giảm giá từ người bán, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, việc thanh toán không dùng tiền mặt còn đem lại nhiều lợi ích to lớn đối với xã hội và việc phát triển kinh tế đất nước. Giảm chi phí in ấn tiền, chi phí vận chuyển, kiểm đếm và bảo quản tiền. Hạn chế được lượng tiền mặt lưu thông, giúp giảm thiểu lạm phát, ổn định nền kinh tế quốc dân. Thu hút nhiều hơn các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội, tăng nguồn vốn đầu tư, mở rộng sản xuất...

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Công văn số 98/TCTĐA06 ngày 18/01/2024 của Tổ công tác Đề án 06 thị xã Mỹ Hào về việc triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Kể từ tháng 01/2024; Thị xã

Mỹ Hòa sẽ thực hiện chi trả tiền phụ cấp an sinh xã hội thông qua tài khoản. UBND phường Minh Đức đề nghị các ông bà thuộc các đối tượng: Người đang hưởng chính sách người có công với các mạng; các đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm người từ 75 tuổi trở lên, chủ động đến UBND phường Minh Đức để được hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, đăng ký việc chi trả thông qua tài khoản theo quy định.

Thời gian làm việc, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, đăng ký việc chi trả thông qua tài khoản cụ thể như sau: Vào các ngày ngày 19, 22, 23, 24 tháng 01 năm 2024 (*trong giờ hành chính*). Địa điểm: Trụ sở UBND phường Minh Đức. Liên hệ trực tiếp đồng chí: Phạm Thị Thu Trâm, Công chức LĐTBXH phường; số điện thoại: 0976.139.288.

Khi đi, đề nghị các ông bà mang CCCD để đăng ký mở tài khoản.

UBND phường thông báo, đề nghị các ông bà thuộc diện an sinh xã hội được chi trả trợ cấp hàng tháng khẩn trương thực hiện nội dung thông báo này; qua đó đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, thị xã về triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt theo quy định./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;
- TT. HĐND, LĐ. UBND phường;
- Đài truyền thanh;
- Trang TT điện tử phường;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Huỳnh